



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖)
(ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์))

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๔ อัตรา วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลคะแนนความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความสามารถที่ใช้ปฏิบัติราชการ และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของผู้เข้ารับการทดสอบ
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิ์ตามประกาศนี้ ปฏิบัติตนในการเข้ารับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
๒. เข้ารับการคัดเลือกตามลำดับรายชื่อที่คณะกรรมการกำหนด
๓. แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และปฏิบัติตนให้พร้อมในระหว่างเวลาเข้ารับการคัดเลือก
๔. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ ๓๐ นาที และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือก หรือมีการ
กระทำการทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริตและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
รับการคัดเลือก และคณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งงดการคัดเลือกทันที ส่วนผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการ
คัดเลือกตามวัน และเวลาที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
(ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖) (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง (๐๑) อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา			
ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๖๖๐๑๑๐๐๐๑	นางสาวเพชรรัตน์ อ้วนโฮม	

ตำแหน่ง (๐๒) อาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีฯ จำนวน ๑ อัตรา			
ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๖๗๐๑๑๐๐๐๑	นายสุทธิพงษ์ ยศสุวรรณ	

ตำแหน่ง (๐๓) อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา			
ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก			

หมายเหตุ

เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้นที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์